



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 9 กรกฎาคม 2563

เรื่อง

1. คอลัมน์: หน้ามองฟ้าเท้าหยั่งดิน: ไร่พืชเศรษฐกิจทางเลือกชลบุรี
2. 'อินทผลัม' พืชเศรษฐกิจมาแรง สร้างรายได้งามกว่า 3 แสนบาท/ไร่
3. รวยไม่รู้ตัว...เกษตรกรไทยแห่ปลูกอินทผลัมพืชเศรษฐกิจมาแรงแห่งยุค
4. กรม.อนุมัติ'1.8พันล้าน' สร้างอ่างเพิ่มแหล่งน้ำอีอีซี
5. บิ๊กตุ๋นสั่งกรมเจ้าท่า เร่งทำกฎหมายน้ำ
6. แก้ปมแรงงานลิง ผุด'3มาตรการ' ตรวจสอบย้อนกลับ
7. ไฟเขียวสร้างอ่าง'ห้วยกรอกเคียน'
8. เคาะ 1.5 หมื่นล้านงบบัณฑิต.-สังคมระยะแรก
9. กรม.เคาะ9.2หมื่นล้าน
10. กรม.ฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 1
11. เกษตรชงกรม.เคาะกฎ ป้องเสียงเงินกู้สหกรณ์
12. เกษตรผนึกสอท.ดันโมเดล อุตุฯทันสมัยฟู้ดอินโนโพลิส

สื่อ

ไทยรัฐ  
thailand4.com  
thejournalistclub.com  
กรุงเทพธุรกิจ  
ไทยโพสต์  
กรุงเทพธุรกิจ  
มติชน  
แนวหน้า  
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)  
ไทยรัฐ  
กรุงเทพธุรกิจ  
กรุงเทพธุรกิจ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้าเท่าหยั่งดิน: ไม้พืชเศรษฐกิจทางเลือกชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22815 หน้า : 7 (ล่างซ้าย)



## ไม้พืชเศรษฐกิจทางเลือกชลบุรี

แนวทางบริหารจัดการสินค้าตามพื้นที่ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) ได้ศึกษาสินค้าทางเลือกที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พบว่า “ไม้” ซึ่งมีพื้นที่ปลูก 700 ไร่ เป็นสินค้าเกษตรทางเลือกที่มีอนาคต

โดยเกษตรกรจังหวัดชลบุรีนิยมปลูกเพื่อทำกิ่งพันธุ์จำหน่าย สามารถให้ผลผลิตปีละประมาณ 8 ล้านกิ่งพันธุ์ สร้างมูลค่าสูงกว่า 45 ล้านบาท โดยเกษตรกรนิยมปลูกสายพันธุ์กิมซุง, ปักกิ่ง, ไผ่รวกหวาน และขางหม่น เนื่องจากเจริญเติบโตเร็ว ทนแล้ง สามารถตัดชำกิ่งขยายพันธุ์ หน่อไม่มีรสชาติ เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ให้ผลผลิต



ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต สร้างรายได้ตลอดทั้งปี

พันธุ์กิมซุง มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 35,589 บาทต่อปี ให้ผลผลิตเป็นหน่อไม้ไร่ละ 499 กก.ต่อปีผลผลิตชำต้นพันธุ์ไร่ละ 5,717 กิ่งต่อปี ให้ผลตอบแทนเป็นกำไรไร่ละ 60,183 บาทต่อปี

พันธุ์ปักกิ่ง มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 27,201 บาทต่อปี ให้ผลผลิตเป็นหน่อไม้เฉลี่ยไร่ละ 2,220 กก.ต่อปีผลผลิตชำต้นพันธุ์ไร่ละ 1,180 กิ่งต่อปี ได้กำไรไร่ละ 11,201 บาทต่อปี

พันธุ์ไผ่รวกหวาน มีต้นทุนการผลิตไร่ละ 13,406 บาทต่อปีให้

ผลผลิตเป็นหน่อไม้ไร่ละ 1,470 กก.ต่อปี ผลผลิตชำต้นพันธุ์ไร่ละ 1,682 กิ่งต่อปี ได้กำไรเฉลี่ยไร่ละ 52,543 บาทต่อปี

ส่วนพันธุ์ขางหม่น ลงทุนปีที่ 1 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยไร่ละ 9,989 บาท ขณะนี้อยู่ในช่วงเจริญเติบโต ยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

ด้านการตลาดเกษตรกรจะจำหน่ายผลผลิตใน 2 รูปแบบคือ กิ่งพันธุ์ผลผลิต 50% ประมาณ 1.5 ล้านกิ่งพันธุ์ ส่งออกไปลาว กัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม ที่เหลือจำหน่ายในประเทศ ผลผลิตหน่อไม้สด ผลิตส่วนใหญ่ 99.65% ส่งขายให้พ่อค้ารวบรวมผลผลิตในจังหวัด

นอกจากนั้น ภาคตะวันออกยังมีความต้องการใช้ลำไผ่มากในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผลผลิตยังมีไม่เพียงพอ ต้องนำเข้าจากภาคอื่นรวมทั้งจากต่างประเทศปีละกว่า 6.7 ล้านลำและมีแนวโน้มเพิ่มความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใช้เป็นไม้ค้ำยันผลไม้มาก่อสร้างและอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพที่กำลังเข้ามาในภาคตะวันออก.

ส-๑๒-๓

รหัสข่าว: C-200709009023 (9 ก.ค. 63/02:11)

หน้า: 1/1





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากเว็บไซต์ thejournalistclub.com  
หัวข้อข่าว : รายไม่รู้ตัว...เกษตรกรไทยแห่ปลูกอินทผลัมพีชเศรษฐกิจมาแรงแห่งยุค

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
ฉบับที่ : - หน้า : -



Home > ข่าวเศรษฐกิจ > รายไม่รู้ตัว...เกษตรกรไทยแห่ปลูกอินทผลัมพีชเศรษฐกิจมาแรงแห่งยุค

## รายไม่รู้ตัว...เกษตรกรไทยแห่ปลูกอินทผลัมพีชเศรษฐกิจมาแรงแห่งยุค

By JMC Team - N - 8 July 2020



**นายวิฑูรย์ นวลเดช** เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอินทผลัมพีชเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสนใจเพาะปลูกมากขึ้น เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่ายเก็บผลผลิตได้ในระยะเวลาสั้น ปลูกตลอดปี และสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ไม้ที่เพิ่งเริ่มทยอยแก่มีการปลูกอินทผลัมพีชประมาณ 100 ไร่ ไร่ผลผลิตประมาณ 31,835 กก./ปี สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างถล่มเทือง

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) ติดตามสถานการณ์การผลิตและผลตอบแทนอินทผลัม พีชว่า ไม้ที่ปลูกกระจายอยู่หลายอำเภอ ส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอคำม่วง กุฉินารายณ์ เกษตรกรนิยมปลูกพืชชนิดนี้ (อินทผลัม) เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่ายและอายุ ไร่ผลผลิตสูง และบริหารจัดการง่าย เหมาะสำหรับการขึ้นบ้รเพาะผลผลิต

ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกโดยได้พื้นที่ที่ได้อาการเพาะเพิ่มแล้ว ซึ่งเจ้าของไร่จะเพาะผลผลิตและเสร็จไร่หนึ่งเฉลี่ยไร่ละประมาณ 1,800 - 2,300 บาท ต่อไร่ ไร่แรกเมื่อผลผลิตออกได้เฉลี่ยไร่ละประมาณ 37,301 บาท/ไร่ (พื้นที่ใหม่เฉลี่ยปี 3 และเก็บเกี่ยวผลผลิตระยะยาว) ไร่แรกช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ระยะเวลาเก็บเกี่ยวช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ไร่ผลผลิตเฉลี่ย 500 - 2,000 กก./ไร่ (เฉลี่ย 20 - 30 กก./ต้น) ไร่เป็นผลต่อไร่ประมาณ 383,240 บาท/ไร่ ไร่แรกผลผลิตเกษตรกรรายรายได้เฉลี่ย 300 - 800 บาท/กก. ซึ่งราคายังขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของผลผลิต

สำหรับการจำหน่ายผลผลิต ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 แบ่งเป็นจำหน่ายทางออนไลน์และอีกค่าประมาณเล็กน้อยที่ส่วน ผลผลิตเฉลี่ย 20 ถึง 30 กิโลกรัม/ไร่ และจะออกจากรถบรรทุกมาขายที่ชื่อที่สวน เพื่อส่งขายออกไปยังจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้จะจำหน่ายแบบผลสดแล้ว เกษตรกรยังนำผลผลิตอินทผลัมมาแปรรูปเป็นชา อินทผลัม และอินทผลัมแห้ง เพื่อส่งออกไปเพิ่ม ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย



### EDITOR'S PICK







EEC Focus :

ครม.อนุมัติ 1.8 พันล้าน  
สร้างอ่างเพิ่มแหล่งน้ำอีอีซี > 8

# ครม.อนุมัติ '1.8 พันล้าน' สร้างอ่างเพิ่มแหล่งน้ำอีอีซี

คณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (8 ก.ค.) ให้ความเห็นชอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จ.ฉะเชิงเทรา ตามที่กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

กรุงเทพธุรกิจ ● รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จ.ฉะเชิงเทรา ที่ ครม.เห็นชอบ มีวงเงินโครงการ 1,880 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2567) แบ่งเป็นค่าก่อสร้างจำนวน 680 ล้านบาทและค่าชดเชยที่ดินให้แก่เกษตรกร จำนวน 1,200 ล้านบาท

โครงการนี้ตั้งอยู่ในเนื้อที่ 6,400 ไร่ เป็นพื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ทั้งหมด โดย ครม.มอบหมายให้กรมชลประทานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความพร้อมและความสามารถในการใช้จ่ายที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน ตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณต่อไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รายงาน ครม. ว่าการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จ.ฉะเชิงเทรา เกิดจากการประเมิน ข้อมูลความต้องการใช้น้ำของ

จ.ฉะเชิงเทราซึ่งอยู่ในอีอีซี ตั้งแต่ปี 2560-2580 พบว่า ปริมาณความต้องการใช้น้ำในปี 2580 เมื่อเทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 1,456 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 1,637 ล้านลูกบาศก์เมตร (เพิ่มขึ้น 12%)

ทั้งนี้ ปัจจุบัน จ.ฉะเชิงเทรา มีแหล่งน้ำต้นทุนเพียง 1,510 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับการใช้น้ำเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดในอนาคต โดยกรมชลประทาน ได้มีแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และได้จัดทำแผนการพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับอีอีซี ซึ่งมีอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียนรวมอยู่ด้วย

ดังนั้น กรมชลประทานจึงเสนอให้มีการขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าว และจะดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นโครงการแรก ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2562 และมีมติเห็นชอบในหลักการให้กรมชลประทานดำเนินโครงการในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2563

“ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการนี้คือมีแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนจำนวน 19.20 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ในฤดูฝนจำนวน 11,000 ไร่ และฤดูแล้งจำนวน 3,000 ไร่ เป็นแหล่งน้ำสำหรับ

การอุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรมในอีอีซี 3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และรักษาสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพการผลิตต้นน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงประมาณ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี”

รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำแผนการพัฒนาแหล่งน้ำภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับอีอีซี สำหรับพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา นอกจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียนที่ได้รับการอนุมัติดำเนินการจาก ครม. ในครั้งนี้ ยังมีอีก 2 โครงการในพื้นที่ ที่ ครม. รับทราบในหลักการแล้ว คือ

1.โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิง ความจุ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร

2.โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะพง ความจุ 27.5 ล้านลูกบาศก์เมตร นับเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมต่อความต้องการใช้น้ำที่จะเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการเพิ่มของจำนวนประชากร และการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว รวมถึงความเสี่ยงขาดแคลนทางด้านเกษตร

นฤมล ภิญญสินธุ์วัฒน โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.เห็นชอบอนุมัติงบกลาง 506.67 ล้านบาท เพื่อเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในวงกว้าง และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้แม้ปัจจุบันจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แต่ฝนยังคงไม่ตกตามฤดูกาล หลายหน่วยงานยังคงเดินทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเตรียมเก็บกักน้ำในฤดูฝนปีลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อประชาชนรวมทั้งดำเนินการตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในพื้นที่ด้วย ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบในหลักการให้ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 วงกลาง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 506.67 ล้านบาท สำหรับโครงการหรือรายการของกรมชลประทาน ได้แก่

1.โครงการระบบสูบน้ำคลองสะพานอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง  
2.แผนงานชุดลอกคลองสายหลักและคลองสาขาในกรุงเทพมหานครพื้นที่หนองจอก 3 คลอง (6 โครงการ)

3.แผนงานกำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมความพร้อมการเร่งระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝน จำนวน 215 แห่ง โครงการหรือรายการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ประกอบด้วยการจัดทำแบบจำลองทางกายภาพลุ่มน้ำเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 17 ลุ่มน้ำ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน

การดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด (76 จังหวัด จังหวัดละ 1 คณะ คณะละ 6 ครั้ง) และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด (76 จังหวัด จังหวัดละ 2 คณะ คณะละ 6 ครั้ง) และโครงการหรือรายการกรุงเทพมหานคร และแผนการดำเนินการชุดลอกคลองหลัก 7 คลอง และคลองสาขา 53 คลอง ในกรุงเทพมหานครพื้นที่หนองจอก รวม 60 โครงการ

“วงเงินดังกล่าวอนุมัติเพื่อหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบดำเนินการ แต่ไม่ได้ขอตั้งงบประมาณในปี 2563 รองรับไว้และไม่มีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอ เมื่อได้รับจัดสรรแล้วต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการอย่างเคร่งครัดและเร่งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว”

## กรม.เห็นชอบแผนพัฒนาแหล่งน้ำ EEC

สร้างเขื่อนดินความจุ 19.2 ล้าน ลบ.ม. บริเวณ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

- อาคารระบายน้ำล้น
- อาคารกักเก็บน้ำลงลำน้ำเดิม
- อาคารกักเก็บน้ำฝั่งขวา
- อาคารกักเก็บน้ำฝั่งซ้าย

**วงเงิน 1,880 ล้านบาท**

ค่าก่อสร้าง 680 ล้านบาท  
ค่าชดเชยที่ดิน 1,200 ล้านบาท  
เตรียมมาตรการจ่ายค่าร้อยละยี่สิบของประชาชน

**พื้นที่โครงการ 6,442 ไร่ (อยู่ในเขต สปก.ทั้งหมด)**

### เป้าหมายเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำใน EEC เพิ่ม 3 ล้าน ลบ.ม.

น้ำอุปโภค  
และบริโภค

น้ำเพื่อ  
อุตสาหกรรม

รักษาสสมดุล  
ระบบนิเวศ ผลักดัน  
น้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง

**ความคืบหน้าโครงการ**

ศึกษาความเหมาะสม  
โครงการเสร็จ

มี.ค. 2540

สร้าง  
และออกแบบเสร็จ

มี.ค. 2545

กรม.  
ให้ความเห็นชอบ

8 ก.ค. 2563

รับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง  
ในพื้นที่แล้ว 2 ครั้ง  
ที่ประชุมเห็นด้วยกับโครงการ

สอดคล้องกับ  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างควบแน่น  
ของน้ำภาคการผลิต

ที่มา : สทนช. กราฟฟิก กรุงเทพธุรกิจ



# บิ๊กตุ้มสั่งกรมเจ้าท่า เร่งทำกฎหมายน้ำ

ทำเนียบรัฐบาล • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องของแหล่งน้ำ บางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีโครงการอยู่แล้ว มีการพัฒนาไปแล้วแต่ต้องหยุดเพราะมีปัญหาเรื่องดินเปรี้ยว ไม่สามารถเคลื่อนย้ายเพราะส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครต้องการ มีปริมาณเป็นล้านตัน เพราะฉะนั้นก็ต้องดูอย่างนี้ว่าต้องทำกันอย่างไร โดยได้ให้แนวทางแก่กรมเจ้าท่าไปแล้ว ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงด้วยกัน เป็นเรื่องเกี่ยวกับแหล่งน้ำทั้งหมด มีกฎหมายอยู่หลายตัว ไม่ใช่เฉพาะกระทรวงเกษตรฯ หรือมหาดไทยเท่านั้น ดังนั้นต้องบูรณาการกฎหมายตรงนี้ให้ได้

ด้านนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.อนุมัติงบกลาง 506.67 ล้านบาท เพื่อเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน ป้องกันความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในวงกว้าง และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ แม้ปัจจุบันจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ฝนยังคงไม่ตกตามฤดูกาล หลายหน่วยงานยังคงเดินทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ

น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเตรียมเก็บกักน้ำในฤดูฝน พล.อ.ประยุทธ์เห็นชอบในหลักการให้ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 งบกลาง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 506.67 ล้านบาท

สำหรับโครงการ/รายการของกรมชลประทาน ได้แก่ 1.โครงการระบบสูบน้ำ คลองสะพาน-อ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง 2.แผนงานชุดลอกคลองสายหลักและคลองสาขาในกรุงเทพมหานคร (กทม.) พื้นที่หนองจอก 3 คลอง (6 โครงการ) และ 3.แผนงานกำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมความพร้อมการเร่งระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝน จำนวน 215 แห่ง โครงการ/รายการของ สททช. ประกอบด้วย 1.การจัดทำแบบจำลองทางกายภาพลุ่มน้ำเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 17 ลุ่มน้ำ 2.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด (76 จังหวัด จังหวัดละ 1 คณะ คณะละ 6 ครั้ง) และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด (76 จังหวัด จังหวัดละ 2 คณะ คณะละ 6 ครั้ง) และโครงการ/รายการ กทม. แผนการดำเนินการชุดลอกคลองหลัก 7 คลอง และคลองสาขา 53 คลอง ใน กทม. พื้นที่หนองจอก รวม 60 โครงการ.

## แก้มแรงงานลิง ผุด'3มาตรการ' ตรวจสอบย้อนกลับ

### กรุงเทพธุรกิจ ● วงกบปัญหา“แรงงานลิง”

ได้ข้อสรุป “พาณิชย์”วางกรอบมาตรการผลิตสินค้ามะพร้าว ตรวจสอบย้อนกลับ สร้างความมั่นใจผู้ซื้อ เคลียร์ปมทรมาณสัตว์เร่งทุตเทศตรา แก้มต่าง ไทยมี พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ไม่ใช่ทรมาณ ขณะที่ “ผู้ส่งออก” รับผิดชอบยอดขาดขาด 30%

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน ผู้ผลิตกะทิ และแปรรูปมะพร้าว จากกรณีห้างสรรพสินค้าในหลายประเทศ แบนผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากมะพร้าว ที่นำเข้าจากประเทศไทย หลังจาก พีต้า(PETA) หรือองค์กรพิทักษ์สัตว์ระดับนานาชาติ อ้างว่ามีการทรมาณสัตว์จากการใช้ลิงเป็นแรงงานเก็บมะพร้าว โดยระบุว่าจากการประชุมร่วมกับผู้ส่งออกมะพร้าว สมาคมอาหารสำเร็จรูป หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ประชุมเห็นควรให้ดำเนินการ 3 มาตรการ คือ

1.ภาคเอกชน หรือโรงงานผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ให้มีมาตรการที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ชัดเจน ที่ผลิตภัณฑ์กล่องหรือบรรจุภัณฑ์

2. เพื่อให้ผู้ผลิตผู้นำเข้า และผู้กระจายสินค้าหรือตัวแทนห้างสรรพสินค้าต่างๆ ได้รับทราบกระบวนการทางด้านการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ จากสวนไปถึงปลายทางว่า ดำเนินการ

อ่านต่อหน้า | 9

▶ ต่อจากหน้า 12

### แก้ม

เช่นไร ผ่านการเชิญตัวแทนเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆ ที่ประจำอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งสื่อมวลชน และองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สัตว์เข้าร่วมตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์โควิด-19

หมดไป สามารถเชิญผู้นำเข้า ผู้กระจายสินค้า และตัวแทนห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ รวมทั้งในส่วนอื่นๆ เดินทางเข้าลงพื้นที่จริง

และมาตรการที่ 3. ในส่วนของทีมไทยแลนด์ที่ประจำอยู่ต่างประเทศ ได้ช่วยกันทำคำชี้แจง และนัดพบผู้นำเข้าห้างสรรพสินค้าต่างๆ

### “จรินทร์” เชื้อไม่ใช่กีดกันการค้า

นายจรินทร์ กล่าวว่ายว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของภาคเอกชน จึงไม่ใช่การกีดกันทางการค้าที่อยู่ในกรอบกติกาการค้าสากล แต่เป็นเรื่องของภาคเอกชนกับภาคเอกชน ซึ่งในปี 2562 ไทยส่งออกกะทิ เรื่องนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภาคเอกชนไม่เกี่ยวกับมาตรการของภาครัฐ ดังนั้นไม่น่าจะเป็นการกีดกันทางการค้า สำหรับการส่งออกกะทิไทยปี 2562 ยอดรวม 1.2 หมื่นล้านบาท โดยส่งไปอังกฤษ ประมาณ 1,000 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 8%

### เอกชนเผยผลกระทบ 30%

นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการบริหาร และผู้จัดการโรงงานชาวเกาะ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เปิดเผยว่า ยอดขายหายไป 30% ซึ่งถือว่ามาก เนื่องจากในรายงานของพีต้า ได้ระบุชื่อแบรนด์กะทิชาวเกาะชัดเจน โดยทางบริษัทได้ทำเอ็มโออยู่กับลิงชาวสวนทุกราชที่มาจากมะพร้าวให้ว่า จะไม่ซื้อมะพร้าวที่มาจากแรงงานลิง ปัจจุบันมีซัพพลายเออร์อยู่ประมาณ 1,000 ราย ทั้งรายเล็ก และรายใหญ่

ทั้งนี้ กะทิของประเทศไทยครองตลาดถึง 80% ในตลาดสหราชอาณาจักร ซึ่งเราต้องให้ทูตเร่งชี้แจงทำความเข้าใจผู้ซื้อในอังกฤษ โดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาลามไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรปอีก ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทเคยเจอปัญหาแบบนี้ ในตลาดที่อเมริกาเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา และได้เคลียร์ปัญหาไปแล้ว

ด้านนายแจ๊ค วัฒนาพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สุริย์อินเตอร์ฟู้ดลิ จำกัด กะทิแบรนด์ “สุริย์และนอกไทย” เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำเอ็มโออยู่กับเกษตรกร ตั้งแต่ 2 ปีก่อนว่า จะต้องไม่มีการใช้แรงงานจากลิง เนื่องจากกระแสเริ่มมีการณรงค์ที่ยุโรป ตั้งแต่ 2 ปีที่ผ่านมา โดยมีลูกค้าจากบริษัทในเนเธอร์แลนด์ได้สอบถามมา และเรียกร้องให้ยุติการใช้แรงงานสัตว์ เนื่องจากประเทศดังกล่าวมีกฎหมายเข้มงวด เกี่ยวกับการใช้

แรงงานสัตว์

### แบรนด์ “เจียก” สบายปมกดขี่ลิง

“มีการส่งออกกะทิไปยัง 60-70 ประเทศทั่วโลก ยอดส่งออกปีละกว่า 2,000 ล้านบาท และกำลังจะออกสินค้าใหม่เป็นน้ำมะพร้าว ภายใต้แบรนด์ “เจียก” และเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา บริษัทได้ตั้งมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์เป็นงานซีเอสอาร์ เนื่องจากเห็นความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว

นางศศิธร นวลศรี ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดอาวุโส (ยี่ห้ออโรยดี) บริษัทไทย อกริ ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ระบุว่า อโรยดีมีการทำเอ็มโออยู่กับเกษตรกร และคนที่ส่ง และเพิ่มเติมทีมงานที่จะไปตรวจสอบที่สวนให้เข้มข้นมากขึ้น

นายโรเจอร์ โลหะนันท์ ประธานอนุกรรมการบังคับใช้กฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ สมาคมพิทักษ์สัตว์(ไทย) กล่าวว่า สมาคมฯ จะเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกกฎหมายการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ในส่วนของลิงเข้าไปภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 ซึ่งประเทศไทยมีการออกกฎหมายเพื่อสวัสดิภาพสัตว์หลายชนิด เช่น สุนัข แมว ช้าง แต่ยังไม่มีการออกกฎหมายเพื่อสวัสดิภาพของลิง

### มอบทุตเทศตราเร่งชี้แจง

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรที่ปรึกษาต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เร่งเจรจาทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงกรณีวิถีชีวิตของไทย และยืนยันว่าไทยเป็นประเทศคิวิลไลมี พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557



## ●ไฟเขียวสร้างอ่าง'ห้วยกรอกเคียน'

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและรองรับการเจริญเติบโตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มีกำหนด 4 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2567) งบประมาณ 1,880 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง 680 ล้านบาท และค่าชดเชยที่ดินให้แก่เกษตรกร 1,200 ล้านบาท บนเนื้อที่ 6.4 พันไร่ เป็นพื้นที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทั้งหมด

น.ส.รัชดา กล่าวว่า สำหรับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการนี้คือ มีแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน 19.20 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ในฤดูฝน 11,000 ไร่ และฤดูแล้ง 3,000 ไร่ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และรักษาสสมดุลของระบบนิเวศวิทยาในการเสริมศักยภาพการผลิตน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกงประมาณ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

# เคาะ 1.5 หมื่นล้านบาท งบฟื้นฟูสุขภาพ - สังคมระยะแรก

## อนุมัติ 186 โครงการ ที่เลือกรอครบ. เห็นชอบ นายกฯ ใช้จ่ายรอบคอบ เน้นจ้างงาน-การเกษตร

กรม. มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการโครงการเพื่อขอ  
ใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ  
ประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 วงเงิน 4  
แสนล้านบาท ในระยะแรก โดยขณะนี้ ผ่านการอนุมัติ  
เพียงแค่ 5 โครงการ วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท จาก 186  
โครงการ วงเงิน 9.2 หมื่นล้านบาท นายกฯ ระบุ เน้น  
จ้างงาน-การเกษตรก่อน เล็งหามาตรการอัดฉีดเอ็มอี  
เข้าถึงแหล่งเงินทุน ย้ำเข้มงวดใช้จ่ายงบประมาณ  
อย่างระมัดระวัง

▶▶▶ ต่อ : งบฟื้นฟู - หน้า 10

### งบฟื้นฟู

เมื่อเวลา 12.25 น. ที่ตึกสันติไมตรี  
ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  
แถลงข่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี  
(กรม.)ว่า กรม.ได้อนุมัตินำเสนอหลักการ  
โครงการ ในระยะที่ 1 ในเรื่องของ  
การใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ  
สังคม จากผลกระทบของโควิด-19

กรอบวงเงิน 4 แสนล้านบาท ภายใต้  
พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน  
เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ  
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการ  
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
พ.ศ.2563 ซึ่งระยะแรกจะเน้นหนักด้าน  
การเกษตรก่อน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง  
ภาคประชาชน ในส่วนนักธุรกิจ เอสเอ็มอี  
เป็นอีกเรื่องที่จะทยอยมีมาตรการออกมา  
ตามลำดับ ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
รัฐบาลต้องหามาตรการที่เหมาะสมด้วย

ความร่วมมือของธนาคารแห่งประเทศไทย  
(ชปท.) สมาคมธนาคารไทย ตลอดจน  
กลไกของรัฐ หรือกลไกต่างๆ กองทุน  
ต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสม ในการที่จะ  
ให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้ในช่วงนี้  
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ทั้งนี้ ได้  
แบ่งโครงการเป็นหลายระยะ วันนี้ กรม.  
อนุมัติโครงการระยะแรกก่อน วงเงิน  
ไม่เกิน 1 แสนล้านบาท ในการฟื้นฟู ส่วน  
ระยะที่ 2 ก็ต้องเตรียมการต่อไปที่จะนำมา  
อนุมัติในกรม.ต่อไป สิ่งสำคัญที่สุดคือต้อง  
ทำให้เกิดการจ้างงาน เนื่องจากบางธุรกิจ  
ไม่สามารถประกอบกิจการได้ สินค้าส่ง  
ออกไม่ได้ เพราะความต้องการจากต่าง  
ประเทศลดลง เป็นเรื่องของห่วงโซ่การ  
ตลาด และสถานการณ์โควิด-19 ซึ่ง  
วันนี้ได้มีการเร่งรัดการส่งออกผลไม้ ทั้ง  
ทางบก ทางเรือ และมีการพัฒนาเรื่อง  
ด้านให้สามารถดำเนินการเรื่องการขนส่ง  
ได้ โดยได้หารือกับประเทศเพื่อนบ้าน  
และทราบจากกระทรวงพาณิชย์ว่าเป็นไป  
ได้ด้วยดี

นายกฯกล่าวว่า รัฐบาลจำเป็นต้อง  
ต้องปรับกลไกให้มีความสอดคล้องกับ  
สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเราคงไม่ใช่ประเทศ  
ที่เดือดร้อนประเทศเดียว มันเดือดร้อนทุก  
ประเทศทั่วโลก อยู่ในห่วงโซ่ทั้งสิ้น ดังนั้น  
เราจึงต้องเร่งรัดการใช้จ่ายภายในประเทศ  
ให้มากยิ่งขึ้น วันนี้ทราบว่าทางท่องเที่ยว  
ในประเทศหลังหยุดยาวที่ผ่านมา ได้มีการ  
ประเมินว่ามีนักท่องเที่ยวมากขึ้น มีการ  
เข้าพักตามโรงแรมต่างๆ มากขึ้น แต่ยังไม่  
มากพอที่จะทำให้ธุรกิจดีขึ้น อย่างไรก็ตาม  
สถานการณ์ก็จะดีขึ้นตามลำดับ จาก  
มาตรการผ่อนคลายเป็นป้องกันโควิด-19



ระยะที่ 4 และระยะที่ 5 ของรัฐบาล ซึ่งก็ต้องมีระยะต่อไป สำหรับเรื่องการท่องเที่ยวก็ขอให้ช่วยกันใช้จ่ายบ้างสำหรับผู้ที่มีเงิน ส่วนผู้ที่ไม่มีเงินขอให้เก็บหอมรอมริบ

“รัฐบาลได้กำชับทุกหน่วยงาน จัดทำงบประมาณในการจ้างงาน ถ้าไม่เพียงพอรัฐบาลก็จะหามาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมลงไป อาจจะเป็นการจ้างงานรายวัน รายชั่วโมง ให้ประชาชนมีส่วนร่วม และใช้โครงการที่มีอยู่แล้วเดิม บ้าน วัด โรงเรียน ที่จะมีการจ้างงานในท้องถิ่น และในส่วนของวัดก็ต้องร่วมมือกันในวัด ดูแลปรับปรุงวัด เกิดการจ้างงานอยู่ในแผนการใช้งบประมาณอีกส่วนหนึ่ง” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นายกฯกล่าวว่า สำหรับเรื่องของเอสเอ็มอี และซอฟต์แวร์ รัฐบาลก็จำเป็นต้องหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงในเรื่องของแหล่งเงินทุน ซึ่งต้องมีการระมัดระวังการใช้จ่าย ปัญหาหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) ในอนาคตด้วย รัฐบาลต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ทุกคนก็ทราบดีถ้าไปโดยไม่มีความหลักทรัพย์ เราก็จำเป็นต้องดูแลเขา แต่จะดูแลได้เท่าไรเพียงใด อย่างไร รัฐบาลก็ไม่เคยทอดทิ้ง

ทั้งนี้ ในเรื่องของบขสฟื้นฟูระยะแรกไม่เกิน 1 แสนล้านบาท ส่วนระยะที่ 2 มีอีก 3 แสนล้านบาท ซึ่งในช่วงนี้กำลังดำเนินการในส่วนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดก่อน และทยอยดำเนินการในระยะต่อไป โดยจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง รวมถึงต้องระมัดระวังการตรวจสอบจากภาคประชาชน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องกดดันเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้

ต่อมา เวลา 13.00 น. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบในหลักการข้อเสนอโครงการและแผนงาน

ที่ขอใช้เงินกู้จาก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่มีวงเงินทั้งสิ้น 4 แสนล้านบาท โดย ครม. อนุมัติในรอบแรกทั้งสิ้น 5 โครงการ ที่เน้นเรื่องการจัดงาน สร้างอาชีพ และให้ความรู้ประชาชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก วงเงินรวม 15,520.096 ล้านบาท จากทั้งหมดที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (กคง.) เสนอ ครม.อนุมัติในรอบแรกทั้งสิ้น 186 โครงการ วงเงินรวม 92,400 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สำหรับ 5 โครงการ ที่ผ่านการอนุมัติในวันนี้ ประกอบด้วย โครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) วงเงิน 9,805.707 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม 2563- กันยายน 2564 และ 2.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย) วงเงิน 4,787.916 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม 2563-กันยายน 2564 โครงการภายใต้แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการพัฒนารัฐกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) (กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) วงเงิน 169.885 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ สิงหาคม 2563-กันยายน 2564

2.โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) (กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) วงเงิน 15 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการโครงการ กรกฎาคม- ธันวาคม 2563 และ 3.โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้าน

สัตว์ป่า (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) วงเงิน 741.588 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการโครงการ สิงหาคม 2563-สิงหาคม 2564 ส่วนที่เหลืออีก 181 โครงการจะทยอยเข้าสู่ ครม.เพื่ออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการในครั้งถัดไป



# ครม.เคาะ9.2หมื่นล้าน

## ฟื้นฟูศก.ฐานราก เกษตร-เอสเอ็มอี

ครม.ไฟเขียวกรอบเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจลดแรก 92,400 ล้านบาท สารพัด  
กระทรวงพาเหรดประเดิมใช้เงิน พร้อม  
เคาะโครงการต่ออีก **◆อ่านต่อหน้า 11**

### ครม.เคาะ □ ต่อจากหน้า 1

5 โครงการวงเงินกว่า 1.5 หมื่นล้าน เน้น  
เกษตรฯ-ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก “บิ๊กตุ๋” ย้ำเน้น  
หนักช่วยการเกษตร แก้ปัญหาว่างงาน กำชับทุก  
หน่วยทำงานประมาทจริงจัง พร้อมตั้งหา  
มาตรการอุ้มเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุน ยัน  
เข้มงวดการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังทุกช่องทาง เชื่อ  
สถานการณ์ดีขึ้นหลังคลายล็อกเฟส 4-5

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล  
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผล  
การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ที่ประชุมเห็น  
ชอบกรอบโครงการและวงเงินภายใต้แผนฟื้นฟู  
เศรษฐกิจและสังคม 4 แสนล้านบาท ในรอบที่ 1  
ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอการใช้เงินกู้  
เสนอ โดยในรอบแรกมีข้อเสนอโครงการเบื้องต้น  
ของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 186 โครงการ กรอบ  
วงเงิน 92,400 ล้านบาท โดยมีกระทรวงหลัก ๆ  
ที่ได้เงินไปทำโครงการคือ กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ  
นวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกองทุน  
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)

น.ส.ไตรศุลี กล่าวต่อว่า ตามกรอบ  
โครงการดังกล่าว แบ่งเป็น 3 แผนงาน คือ 1.แผน  
งานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก  
วงเงิน 5 หมื่นล้านบาท เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่  
เพื่อให้พื้นที่พาดนอง 14,652 ล้านบาท การสร้าง  
งานสร้างอาชีพ 5,316 ล้านบาท กองทุนหมู่บ้านฯ  
16,000 ล้านบาท และยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายตำบล 13,901 ล้านบาท 2.แผนงาน  
สร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 2 หมื่นล้าน  
บาท เช่น เศรษฐกิจชีวภาพ 1,800 ล้านบาท  
เกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรสมัยใหม่ 16,000  
ล้านบาท การท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ 2,200 ล้าน  
บาท และ 3. แผนงานการกระตุ้นอุปโภคบริโภค  
และกระตุ้นการท่องเที่ยว 22,400 ล้านบาท ผ่าน  
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และกำลังใจ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวด้วยว่า ในการประชุม  
ครม.ครั้งนี้ ยังได้อนุมัติโครงการเพิ่มเติมจากเดิม  
ที่อนุมัติโครงการไปแล้วก่อนแรก 22,400 ล้าน  
บาท เพื่อไปทำโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว คือ  
เราเที่ยวด้วยกัน และกำลังใจ โดยในการประชุม  
ครั้งนี้ได้เห็นชอบโครงการเพิ่มเติมอีก 5 โครงการ  
วงเงิน 15,520 ล้านบาท คือ โครงการ 1 ตำบล  
1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ 9,805 ล้านบาท, โครงการ  
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม  
หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โลก นอนงา โมเดล  
4,787 ล้านบาท, โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดิน  
และปุ๋ยเพื่อชุมชน 169 ล้านบาท, โครงการพื้นที่  
ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว 15 ล้าน  
บาท และโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่อง  
เที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า 751 ล้านบาท

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวว่า ที่  
ประชุม ครม.พิจารณาเรื่องการนำเสนอหลักการ  
แผนงานโครงการสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ  
สังคม โดยตนได้สั่งให้แบ่งโครงการเป็นหลาย  
ระยะ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนงานฟื้นฟู  
ระยะที่ 1 วงเงินงบประมาณไม่เกิน 1 แสนล้าน  
บาท ในการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและ  
สังคม จากผลกระทบไวรัสโควิด-19 พร้อมสั่ง  
ให้เตรียมการโครงการระยะที่ 2 ต่อไป โดยระยะ  
ที่ 1 จะเน้นหนักด้านการเกษตรและการสร้าง  
ความเข้มแข็งแก่ภาคธุรกิจต่าง ๆ และธุรกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) รัฐบาล  
จะทยอยออกมาตรการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่ง  
เงินทุน โดยมีมาตรการที่เหมาะสมด้วยความร่วม  
มือกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  
สมาคมธนาคารพาณิชย์ ธนาคารของรัฐ กองทุน  
ต่าง ๆ ร่วมกันจัดทำมาตรการที่มีความเหมาะสม  
นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า งบประมาณ

การฟื้นฟู ระยะที่ 1 ไม่เกิน 1 แสนล้านบาท กับ  
ระยะที่ 2 อีก 3 แสนล้านบาท กำลังดำเนินการ  
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดก่อน  
และทยอยดำเนินการระยะต่อไป ขณะเดียวกัน  
ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง ต้องกวัดกันเข้มงวด  
เพราะมีการตรวจสอบจากภาคประชาชน และ  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ภาครัฐ (ป.ป.ท.) สถานการณ์ปัจจุบันเป็นช่วงที่  
ทุกฝ่ายมีความยากลำบาก รัฐบาลขอเวลาทำงาน  
ให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังมี  
เรื่องคือปัญหาการจ้างงาน ที่มีคนว่างงาน  
จำนวนมาก เพราะธุรกิจบางรายไม่สามารถ  
ประกอบกิจการต่อไปได้ หรือไม่ส่งออกไป  
สินค้าได้ ตรงนี้เป็นเรื่องห่วงโซ่อุปทาน  
เรื่องการตลาด ประกอบกับสถานการณ์ของไวรัส  
โควิด-19 และอีกหลายอย่าง จึงเร่งรัดการส่ง  
ออกผลไม้มงคลของไทยผ่านทางบกและทางเรือ  
หรือกับประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาด้านชายแดน  
ให้สามารถขนส่งสินค้าได้

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ได้กำชับให้  
ทุกหน่วยงานจัดทำงบประมาณสำหรับการจ้าง  
งาน ถ้าพอรัฐบาลก็จะหามาตรการที่เหมาะสม  
เพิ่มเติม อาจจะเป็นการจ้างงานรายวัน ราย  
ชั่วโมง ใช้โครงการที่มีอยู่แล้วเดิม บ้าน วัด  
โรงเรียน จะมีการจ้างงานในท้องถิ่น โดยรัฐบาล  
ต้องปรับกลไกให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
ปัจจุบัน เพราะทั่วโลกประสบปัญหาความเดือด  
ร้อนเหมือนกัน จึงต้องเร่งส่งเสริมให้มีการใช้จ่าย  
ในประเทศมากขึ้น เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้น  
ตามลำดับจากมาตรการการผ่อนคลายระยะ 4  
และ 5 รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยขอ  
ย้ำให้ผู้ที่มียาได้มาก ช่วยกันเพิ่มการใช้จ่ายให้  
มากขึ้น สำหรับเรื่องของเอสเอ็มอี และ  
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) รัฐบาลต้องหา  
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึง  
แหล่งเงินทุน ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายและ  
ปัญหาหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) ในอนาคตด้วย.



# ครม.ฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 1

## ● เชี้ยกแสนล้านบาทเน้นเกษตรกร-ผู้เดือดร้อน

ครม.อนุมัติหลักการใช้จ่ายเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ระยะที่ 1 รวม 186 โครงการ วงเงิน 92,400 ล้านบาท โดยเห็นชอบให้เบิกจ่ายเงินได้ก่อน 5 โครงการ วงเงิน 15,520 ล้านบาท เนื่องจากคณะกรรมการกั่นกรองพิจารณาครบถ้วน ทันท่วงทีเสนอ ครม.เท่านี้ “ประยุทธ์” ย้ำเริ่มช่วยเกษตรกร และผู้เดือดร้อนก่อน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการ โครงการในระยะที่ 1 ในเรื่องของการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบของโควิด-19 วงเงินไม่เกิน 100,000 ล้านบาท จากที่มีกรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท ภายใต้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท โดยระยะแรกจะเน้นหนักด้านการเกษตร และส่วนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดก่อน เพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน สำหรับนักธุรกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จะทยอยมีมาตรการออกมา ในการช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยรัฐบาลต้องหามาตรการที่เหมาะสมด้วยความร่วมมือของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย ตลอดจนกลไกของรัฐหรือกลไกต่างๆ กองทุนต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสม

สำหรับระยะที่ 2 มีอีก 800,000 ล้านบาท จะนำมาทยอยเสนอ ครม.ต่อไป สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำให้เกิดการจ้างงาน เนื่องจากบางธุรกิจไม่สามารถประกอบกิจการได้ สินค้าส่งออกไปไม่ได้ เพราะความต้องการจากต่างประเทศ โดยจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง รวมถึงต้องระมัดระวังการตรวจสอบจากภาคประชาชน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ปป.ท.) ด้วย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบกรอบโครงการและวงเงินภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท

ในรอบที่ 1 ตามที่คณะกรรมการกั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ โดยในรอบแรกนี้อนุมัติหลักการ 186 โครงการ กรอบวงเงิน 92,400 ล้านบาท แบ่งเป็น 8 แผนงาน ได้แก่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก III โครงการ วงเงิน 5,328.68 ล้านบาท แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 83 โครงการ วงเงิน 20,340.43 ล้านบาท และโครงการแผนงานกระตุ้นการอุปโภคบริโภค และกระตุ้นการท่องเที่ยว 2 โครงการ วงเงิน 22,400 ล้านบาท

“ครม.อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินให้กับ 5 โครงการที่มีการเสนอเข้ามาในวันที่ 8 ก.ค.นี้ก่อน ที่เน้นเรื่อง การจ้างงาน สร้างอาชีพ และให้ความรู้ประชาชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก วงเงินรวม 15,520.096 ล้านบาท เนื่องจากคณะกรรมการกั่นกรองเงินกู้ฯ พิจารณาผ่านแล้ว ครม.เท่านี้ ส่วนโครงการที่เหลือจะนำเข้า ครม. ในสัปดาห์ต่อไป”

ทั้งนี้ 5 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ เสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 9,805 ล้านบาท เป็นการฝึกอบรมเกษตรกรเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร มีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 44,099 ราย เพิ่มการจ้างงานเกษตรกร 8,018 ราย 2.โครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” เสนอโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย วงเงิน 4,787 ล้านบาท จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และประชาชน 25,179 ครัวเรือน/เพิ่มการจ้างงานเกษตรกร 6,492 ราย เพิ่มพื้นที่ปลูกป่าไม่น้อยกว่า

25,759 ไร่

3. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ย เพื่อชุมชน เสนอโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 169.88 ล้านบาท จะเพิ่มการจ้างงานในธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน 2,364 คน/ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีในพืชเศรษฐกิจต่างๆ ไม่น้อยกว่า 20% หรือ 18,000 ตัน โดยสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีก 253 ล้านบาท 4. โครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (safety zone) เสนอโดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วงเงิน 15 ล้านบาท ดำเนินการ 5 พื้นที่ ได้แก่ ย่านเมืองเก่า น่าน หาดบางแสน จ.ชลบุรี เอเชียทีค ชุมชนบ้านไร่ กองจิง เชียงใหม่ และเยาวราช มีเป้าหมายสร้างต้นแบบพื้นที่ท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก

5. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า เสนอโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงินรวม 741.5 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงและยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของอุทยานแห่งชาติ ช่วยจ้างงานในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า 1,250 คน โดยพัฒนาให้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสร้างผู้ประกอบการก่อสร้างในท้องถิ่นจำนวน 125 ราย.

# เกษตรชงกรม.เคาะกฎ ป้องเสี่ยงเงินกู้สหกรณ์

**กรุงเทพธุรกิจ • กรมส่งเสริม**  
สหกรณ์เสนอ กรม.เห็นชอบ 2 ร่าง  
กฎกระทรวง กำกับสหกรณ์ปล่อย  
สินเชื่อเกินตัว พร้อมป้องปรามการ  
กู้ไขว้ ลดเสี่ยงการเงินสหกรณ์ออม  
ทรัพย์และเครดิตยูเนียน

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดี  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) เปิดเผย  
ว่า กรมได้เสนอร่างกฎกระทรวง  
เพิ่มเติมจำนวน 2 ฉบับต่อคณะ  
รัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาเห็น  
ชอบ โดยมีร่างกฎกระทรวงการให้  
กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์  
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต  
ยูเนียน พ.ศ.... และร่างกฎกระทรวง  
การกำกับการระจุกตัวธุรกรรม  
ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์  
และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ....  
ออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  
พ.ศ.2562 ซึ่งเกณฑ์กำกับทั้ง 2 ร่าง  
ได้ผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้มี  
ส่วนได้เสียแล้ว

สาเหตุที่ต้องออกกฎกระทรวงนี้  
ก็เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง  
ของระบบสหกรณ์ที่มีการให้สิน  
เชื่อกับสมาชิกและการกู้ยืมเงินและ  
ฝากเงินระหว่างสหกรณ์ เนื่องจาก  
พบว่ามีการให้กู้ยืมและรับฝากเงิน  
ไขว้กันไปมา มูลค่าสูงกว่า 721,427  
ล้านบาท

“เราตรวจสอบพบว่าบาง  
สหกรณ์ได้นำเงินไปฝากหรือให้  
กู้กระจุกตัวในบางสหกรณ์ที่มี  
ชื่อเสียงและให้ผลตอบแทนสูงใจ  
ส่งผลต่อความเสี่ยงของสหกรณ์  
นั้นๆ”

นอกจากนี้ยังพบว่าสหกรณ์  
ออมทรัพย์หลายแห่งมีการปล่อย

เงินกู้ให้สมาชิกและกำหนดวง  
ชำระหนี้สูงถึง 400-600 วงด และ  
บางแห่งให้วงเงินกู้สูงเกินความ  
สามารถชำระหนี้ของสมาชิก ส่งผล  
ต่อการหักชำระหนี้ของสมาชิกบางราย  
หักเหลือไม่ถึง 10% ของเงินเดือน  
ทำให้ไม่เหลือเงินใช้จ่ายในครอบครัว  
ซึ่งร่างกฎกระทรวงนี้จะช่วยแก้ไข  
ปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์  
โดยในร่างใหม่กำหนดให้เหลือ 30%  
ของเงินเดือน

ทั้งนี้ เกณฑ์กำกับที่กรมได้  
ยกร่างนั้นมีทั้งหมด 13 ฉบับ โดย  
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจร่าง  
เสร็จแล้ว 7 ฉบับ และอีก 5 ฉบับ  
และเสนอร่างให้กระทรวงเกษตรฯ  
พิจารณาแล้วยังคงเหลือเรื่องเกณฑ์  
การลงทุน

สำหรับร่างกฎกระทรวงการ  
ให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์  
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต  
ยูเนียน พ.ศ.... มีด้วยกัน 5 หมวด  
และบทเฉพาะกาลสาระสำคัญ เช่น  
กรณีการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นจะ  
ต้องพิจารณาคุณสมบัติของสหกรณ์  
ผู้กู้ในด้านความมั่นคงทางการเงิน  
ความสามารถในการชำระหนี้

สำหรับร่างกฎกระทรวงการ  
กำกับการระจุกตัวธุรกรรมทางการเงิน  
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และ  
สหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ.... นั้น  
มีสาระสำคัญเช่นกำหนดให้ในฐานะ  
เจ้าหนี้ สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์  
จะฝากเงินหรือให้กู้เงินแก่สหกรณ์  
ทุกประเภทหรือชุมนุมสหกรณ์ได้  
ไม่เกิน 10% ของทุนเรือนหุ้นรวมกัน  
ทุนสำรองของสหกรณ์และชุมนุม  
สหกรณ์ผู้ฝากเงิน



กรุงเทพธุรกิจ • “เกษตรฯ” จับมือ “ส.อ.ท.” ลุยโมเดล “เกษตรอุตสาหกรรมทันสมัย” รับมือโควิด-19 ต้น “ฟู้ดอินโนโพลิส” กระจายทุกภูมิภาค เดินหน้าสานฝันไทย ผู้ส่งออกอาหารที่อุปทานของโลก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมมือกับนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับที่อุปทานของโลก โดยแต่งตั้งคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) เพื่อเร่งต่อยอดภาคเกษตรด้วยโมเดล “เกษตรอุตสาหกรรมทันสมัย” ในการรับมือกับยุคโควิด-19 หลังจากจับมือกับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโมเดล “เกษตรพาณิชย์ทันสมัย” ไปแล้ว

โดยการประชุม กรกอ.ครั้งแรกเมื่อต้นเดือน ก.ค. ได้เห็นชอบกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และ ส.อ.ท. “5 กรอบ 4 เป้าหมาย และ 1 แผน” ได้แก่ กรอบความร่วมมือด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด เทคโนโลยีและ

# เกษตรผนึกสห.ต้นโมเดล อุตฯทันสมัยฟู้ดอินโนโพลิส

โลจิสติกส์ เพื่อบรรลุเป้าหมาย 4 เพิ่ม คือเพิ่มรายได้เกษตรกร เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มจีดีพีประเทศ และแผนพัฒนาภาคการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง บน 5 คลัสเตอร์ทางการเกษตร ได้แก่ คลัสเตอร์ผลไม้ คลัสเตอร์ประมง คลัสเตอร์พืชพลังงาน คลัสเตอร์พืชสมุนไพร และคลัสเตอร์พืชมูลค่าสูง สอดรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และยุคโควิด

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมหรือศูนย์ AIC เป็นศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนระดับพื้นที่พร้อมกัน 77 จังหวัด โดยให้เร่งนำเสนอแผนจัดตั้งฟู้ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) นิคมอุตสาหกรรมเกษตรเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรและระเบียงเศรษฐกิจเกษตรอุตสาหกรรมในจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพ

พร้อมกับเร่งเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Big Data Center : NABC) ของกระทรวงเกษตรฯ กับศูนย์บิ๊กดาต้าของศูนย์ AIC และสภาอุตสาหกรรมทุกจังหวัด

นอกจากนี้ยังเห็นชอบ 3 มาตรการฟื้นฟูภาคเกษตรที่ ส.อ.ท.เสนอ ได้แก่ 1.เกษตรปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ 2.เกษตรแม่นยำ นำร่องด้วยโครงการเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่

และ 3.ไม่เศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพิ่มป่าชุมชนโดยมีการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับการปลูกไม้มีค่าและให้มีการปลูกป่าในชุมชน พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเพิ่มพื้นที่ป่า 40% ของพื้นที่ประเทศ ตลอดจนผลักดันให้รับรองการจัดการสวนป่า (Forest Management) ด้วยมาตรฐานชาติ มอก.14061 เป็นต้น